

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch với BCH Công đoàn bộ phận Khối hành chính Sở năm 2020**

Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Lãnh đạo Sở với Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khối Hành chính Sở năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Lãnh đạo Sở, Ban chấp hành Công đoàn bộ phận, đã thực hiện đạt được một số kết quả cơ bản như sau:

#### **I. TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan về việc thi hành nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật CBCC và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Trao đổi, bàn bạc với BCH Công đoàn bộ phận, với bộ phận tham mưu trong việc tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên luân phiên học tập nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Năm 2020, đã đưa gần 35 lượt CBCC tham gia học tập, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn đến dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; cử 04 đồng chí dự thi chuyển ngạch lên chuyên viên chính.

- Thực hiện công tác phối hợp giữa công đoàn với Ban Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình lãnh đạo các phòng thực hiện tốt chức năng theo quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ từng chuyên đề, tiêu biểu một số phong trào như: Vận động 100% CCLĐ đóng góp vào quỹ vì người nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, quỹ gia đình thương binh, mái ấm công đoàn, quỹ khuyến học, ...; chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhất là tham gia giải quyết các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ và người lao động; củng cố, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2020. Từ những kết quả đó, đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Chỉ đạo, giao cho Phòng Tổ chức – Hành chính và các bộ phận có liên quan thường xuyên nắm bắt nhu cầu thực tế ở các phòng chuyên môn kịp thời trang bị về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo yêu cầu hoạt động của công chức lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò công tác truyền thông, thông tin của đơn vị thông qua Cổng thông tin điện tử nội bộ của cơ quan.

- Quan tâm tạo điều kiện cho 100% công đoàn viên tham gia các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp sinh hoạt Ngày Pháp luật mỗi tháng 01 lần do Đảng ủy Sở VHNTTTDL và Công đoàn cơ sở Sở VHNTTTDL tổ chức. Triển khai cho đoàn viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng do Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn hoạt động mang tính thường xuyên như: Dịch vụ công cộng (điện, nước, nhà vệ sinh); văn phòng phẩm; cước điện thoại, báo mạng.

- Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn. Rà soát, sắp xếp các phòng, bổ sung và điều động cán bộ trong đơn vị phù hợp với tình hình thực tế.

- Luôn lắng nghe, tiếp thu và giải đáp kịp thời những yêu cầu, thắc mắc, kiến nghị của CCLĐ đặt ra.

## **II. TRÁCH NHIỆM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN**

- Phối hợp và tham mưu với Lãnh đạo Sở tổ chức tốt việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 theo đúng tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về *thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập*.

- Tham gia bình xét thi đua khen thưởng các phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua và tổ chức đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm 2020 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể CCLĐ, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2020. Cuối năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng và xếp loại tập thể và cá nhân. Kết quả có 06 tập thể và 50 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có 11 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 06 tập thể 21 cá nhân giấy khen của Giám đốc Sở. Đề nghị UBND tỉnh xét tặng: Danh hiệu lao động xuất sắc cho 04 tập thể; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 03 cá nhân; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 02 cá nhân.

- Vận động CCLĐ tham gia và tự rèn luyện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; vận động 100% CCLĐ thực hiện văn hóa giao thông, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tích cực góp phần xây dựng cơ quan văn minh, gia đình đạt chuẩn văn hóa, người CBCC “*Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu*”.

- Hàng tháng phối hợp với các chi ủy tổ chức cho 100% CCLĐ sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua học tập cho thấy, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống của CBCCLĐ mẫu mực hơn; tinh thần trách nhiệm trong công việc ngày càng hiệu quả; tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và nhà nước; nề nếp sinh hoạt, quan hệ xã hội tiến bộ; tình đồng chí, đồng nghiệp luôn đoàn kết gắn bó, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Trong năm không xảy ra mất đoàn kết nội bộ; cùng nhau quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tạo nên sức mạnh tập thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Tham gia các hoạt động ở lĩnh vực văn nghệ, thể dục thể thao của công đoàn cấp trên và các đơn vị khác tổ chức như: Giải Bóng chuyền hơi nữ và Họp mặt nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) với 09 đội tham gia thi đấu (trên 100 VĐV). Kết quả đoạt giải ba; Cử lực lượng đoàn viên (trên 40 người) tham gia đoàn vận động viên của Sở tham dự Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam và liên hoan tiếng hát Karaoke hương sắc miền Nam năm 2020 tại tỉnh Tiền Giang. Thể thao thi đấu ở các môn: Bóng bàn, Quần vợt, Bóng đá mini, Bóng chuyền hơi, Trò chơi vận động liên hoàn,... kết quả đạt 1HC bạc (đôi nam CCVC) và 1 HC đồng (đôi nam lãnh đạo) môn quần vợt; 01 HC đồng môn cầu lông (đôi nam, nữ); 01 HC đồng môn bóng bàn (đơn nam) và 01 HC đồng môn bóng đá và 1 giải khuyến khích thi hát Karaoke; Hỗ trợ CĐCS Sở VHNTTTDL tổ chức chương trình vui tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm năm 2020” cho con em thiếu nhi trong toàn Ngành (với 224 em).

Có 100% cán bộ công chức và người lao động vẫn duy trì tập luyện thường xuyên ở các môn như: đi bộ buổi sáng, tối; bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt; CLB cầu lông công đoàn bộ phận khối hành chính duy trì tập luyện thường xuyên và thi đấu giao lưu với các đơn vị trong và ngoài ngành.

- Kêu gọi, vận động CCLĐ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Công đoàn phát động; năm 2020 đã vận động 65.428.151 đồng, cụ thể như sau: Vận động viên chức, lao động đóng góp 3 ngày lương xây dựng Nông thôn mới: 28.768.151 đồng; đóng góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19: 2.020.000 đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em: 940.000 đồng (94 tờ vé số); hỗ trợ gia đình thương binh: 1.500.000 đồng; đóng góp Quỹ mái ấm công đoàn: 6.000.000 đồng; Quỹ khuyến học: 3.000.000 đồng; chi thăm hỏi ốm đau, tang: 6.900.000 đồng; chi tặng quà nhân ngày 20/10 cho nữ đoàn viên công đoàn: 4.800.000 đồng; tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2020, Tết Trung thu năm 2020 cho các cháu thiếu nhi là con của công đoàn viên: 7.600.000 đồng; chi khen thưởng nữ 2 giỏi năm 2020: 2.400.000 đồng. Ngoài ra, BCH Công đoàn vận động hỗ trợ 01 công đoàn viên gặp khó khăn với số tiền: 10.100.000 đồng.

- Kết hợp cùng Phòng TC-HC và các phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi thực hiện ngày giờ công; tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCLĐ; quan tâm đến điều kiện làm việc của các bộ phận trực thuộc cơ quan; kết hợp tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

- Ban Chấp hành CĐBP thường xuyên quan tâm chăm lo đến các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến CCLĐ; thăm hỏi các đồng chí bị bệnh, có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên gia đình và cán bộ có ốm đau, bệnh tật, ...

- Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, trong năm qua, giới thiệu, chăm bồi phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam 04 đồng chí.

- Phối hợp với Lãnh đạo Sở và chi ủy phát động CCLĐ đăng ký và thực hiện xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa và an toàn an ninh trật tự năm 2020; đồng thời phát động 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt thực hiện tốt Luật cán bộ công chức; quán triệt học tập Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi 2012; phòng, chống các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt “An toàn giao thông”, xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư.

Trên đây là những nội dung báo cáo việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Lãnh đạo Sở với Ban chấp hành CĐBP Khối hành chính Sở năm 2020./.

**BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tố Quyên**